

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559

เรื่อง

1. รายงานพิเศษ: เกษตรฯเจ้าภาพสู้ภัยแล้งระดมอาวุธหนัก-จัดเต็ม
2. "ฉัตรชัย" สาละวนแก้ปมไอยูยูหวังไทยสู่มาตรฐานสากลก้าวผ่านใบเหลือง
3. เกษตรฯจ่อชงนายกฯจัดม.44ยึดคืนที่สปก.5แสนไร่ทั่วประเทศ.
4. คอลัมน์ ข่าวสั้น: ชงม.44 ยึดที่ดินบุกรุกรายใหญ่
5. ลั่นติดคุกไม่พอสอดข้อใช้-ฮัมเอกชนสมรู้ร่วมคิดบึกบึนขรก.โกงบ่อบาดาลฯ
6. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ช่วยเกษตรกรภัยแล้ง
7. คอลัมน์ เบิร์ด อายวิว
8. รมว.เกษตรฯเปิดคลินิกแนะชวานาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพ
9. จ่อเอาผิดนายทุนฮุบส.ป.ก.
10. ไฟผ่าตายสยง3ศพหนองบัวลำภู-กทม.ฝนกระหน่ำดับร้อน
11. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: บวงสรวงพี่ชมมงคล

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
คมชัดลึก
ไทยรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
มติชน
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ

พิเศษ รายงาน

เกษตรกรเจ้าภาพสู้ภัยแล้ง ระดมอาวุธหนัก-จัดเต็ม

‘สงคราม’ ปีนี้ดูเหมือนจะ
ค่อนข้างกร่อยเล็กน้อย จาก
สถานการณ์ภัยแล้งลามหนัก จนกระทบ
น้ำกินน้ำใช้ ทำให้การประปาหลายแห่ง
ต้องขอน้ำสำรองจากแหล่งน้ำอื่นมาเพื่อ

บริหารจัดการ ให้มีน้ำประปากินใช้ให้
กับคนในชุมชน

ล่าสุดหลัง ‘พล.อ.ฉัตรชัย สาริ
กัลยะ’ รุมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่
ที่เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้งและ

ติดตามปฏิบัติการฝนหลวงในหลาย
พื้นที่ สั่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) สำรวจข้อมูลพื้นที่แล้งว่ากระทบ
กับเกษตรกรมากน้อยเพียงใด ก่อนจะ
เร่งผลักดันมาตรการชดเชยรายได้



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

พล.อ.ฉัตรชัยประกาศบูรณาการความร่วมมือจากทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนส.ค. 2558 เป็นต้นมา

พร้อมส่งทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 11 คน ลงพื้นที่ 68 จังหวัด 311 อำเภอ ติดตามปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่อย่างเร่งด่วน

เพื่อจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร การฝึกอบรมเกษตรกรตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตรวจสอบพื้นที่ขาดน้ำอุปโภค/บริโภค

เกษตรกรเริ่มใจชื้นขึ้นมาเพราะจากรายงานของกรมอุตุฯ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ทั้งสองหน่วยงานคาดการณ์ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพ.ค.นี้

โดยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้ จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็น

ไปตามปกติของฤดูฝน

จากนั้นจะมีฝนตามปกติและจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค.

คาดว่าในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีพายุจรพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยได้ ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาด

กลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีน้ำใช้การได้ 11,117 ล้านลบ.ม. ลุ่มเจ้าพระยา มีน้ำประมาณ 2,000 ล้านลบ.ม.

จากการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2558/2559 ที่กรมชลประทานวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559 (วันที่ 1 พ.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559) ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้จำนวน 20,035 ล้านลบ.ม.

วางแผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศจำนวน 11,420 ล้านลบ.ม. ตามลำดับความสำคัญดังนี้

เพื่อการอุปโภค-บริโภค 2,173 ล้านลบ.ม. รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 5,487 ล้านลบ.ม. เกษตรกรรม 3,564 ล้านลบ.ม. และอุตสาหกรรม 196 ล้านลบ.ม.

ส่วนลุ่มเจ้าพระยาวันที่ 1 พ.ค. 2559 ปริมาณน้ำต้นทุนจาก 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีน้ำใช้การได้เพียง 1,750 ล้านลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก

น้อยจนไม่สามารถสนับสนุนภาคการเกษตรได้ ต้องสำรองน้ำไว้ให้มากที่สุด และสนับสนุนการใช้น้ำด้านการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่าที่จำเป็น การเพาะปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก โดยใช้กลไกของระบบและอาคารชลประทาน ในการจัดการน้ำทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้าน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า น้ำในเขื่อนทั่วประเทศเหลือใช้อยู่ประมาณ 3 เดือน จากนี้ถึงส.ค.จึงไม่น่าจะมีปัญหากับน้ำกินน้ำใช้ แต่ทุกคนยังต้องประหยัดน้ำ

กรมชลประทานจะสนับสนุนการใช้น้ำด้านการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่าที่จำเป็น การเพาะปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก โดยใช้กลไกของระบบและอาคารชลประทาน ในการจัดการน้ำทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แยกได้ 2 ส่วน คือ พื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 1.4 ล้านไร่ แนะนำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้ เมื่อกรมอุตุฯ ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนปี 2559

ส่วนในพื้นที่ดอนที่มีพื้นที่ประมาณ 6.2 ล้านไร่ จากการจำลองสถานการณ์ฝน พบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขา

จะมีปริมาณน้ำมากพอจึงแนะนำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนก.ค.2559 เป็นต้นไป

“กรมชลประทานรอประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ จึงเตรียมพร้อมเพื่อหามาตรการเก็บน้ำฝนให้ได้มากที่สุด โดยหากมีฝนตกเหนือเขื่อนไม่มีปัญหาในเรื่องของการเก็บน้ำเข้าเขื่อน กรมชลประทานมองว่าการบริหารจัดการน้ำในปี 2559 นี้ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ และรวมไปถึงน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรต้องมีน้ำเพียงพอสำหรับประกอบอาชีพตามสมควร”

สำหรับลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งใช้น้ำต้นทุนจาก 2 เขื่อนใหญ่ คือ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ คาดการณ์ว่า ณ วันที่ 1 ก.ค. 2559 จะมีน้ำใช้การได้ร่วมกันประมาณ 1,516 ล้านลบ.ม.

ในปีนี้อาจว่าปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณน้ำท่าจะเพียงพอ จึงแนะนำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนได้ตามปกติ ตั้งแต่เดือนก.ค.เป็นต้นไป

พล.อ.ฉัตรชัยระบุเพิ่มเติมว่า แผนการการบูรณาการภัยแล้ง หนึ่งในแผนรับมือเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้เกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการเพาะปลูกไม่ได้จากการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร

รัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ยังมีข้อกังวลว่าผลผลิตที่ได้จะออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากส่งผลให้ราคาตกต่ำ โดยราคาผลผลิตการเกษตรที่เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือนมี.ค.นี้จาก 5 ปีที่ผ่านมา(2554-2558) พบว่า ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงทั้ง ข้าวโพด ถั่วเขียว และถั่วเหลือง ลดลง 5-11%

แยกเป็นข้าวโพด ราคาเฉลี่ย 8 ปี อยู่ ก.ก.ละ 8.1 บาท เดือน มี.ค. 59 อยู่ที่ ก.ก.ละ 7.7 บาท ลดลง ก.ก.ละ 0.4 บาท ถั่วเขียว ราคาเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 31.9 บาท เฉลี่ยในเดือน มี.ค. อยู่ที่ ก.ก.ละ 28.4 บาท ลดลง ก.ก.ละ 3.5 บาท

ถั่วเหลือง ราคาเฉลี่ยเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ก.ก.ละ 16.3 บาท เดือน มี.ค. 59 เฉลี่ย ก.ก.ละ 14.8 บาท ลดลง ก.ก.ละ 1.5 บาท

ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ รมว.พาณิชย์ ไปช่วยดูในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะราคาพืชเกษตรที่ปลูกโดยใช้น้ำน้อย ที่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน

ขณะที่ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำลงในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักที่ผ่านมาว่า จากการปฏิบัติการของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 2 หน่วยครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ได้แก่ หน่วยนครสวรรค์และพิษณุโลกระหว่าง 1 พ.ย. 2558-14 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา สามารถขึ้นปฏิบัติการได้ 5 วัน จำนวน 28 เที่ยวบิน พบว่ามีฝนตกทั้ง 5 วัน

โดยรวมแล้วสามารถเติมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ 11 ล้านลบ.ม. ซึ่งหลังจากนี้จะใช้ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน สามารถขึ้นปฏิบัติการได้ 5 วัน จำนวน 10 เที่ยวบิน พบว่ามีฝนตกทั้ง 5 วัน โดยรวมแล้วสามารถเติมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ 0.54 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนผลดำเนินการในการปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภาคของประเทศ มีปฏิบัติการฝนหลวงรวม 457 เที่ยวบิน ส่งผลให้เกิดฝนตกใน 43 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคกลาง 12 จังหวัด ภาคอีสาน 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคตะวันตก 3 จังหวัด ภาคใต้ 4 จังหวัด

มีพื้นที่ฝนตกรวม 42 ล้านไร่ ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 13 เขื่อน รวม 47 ล้านลบ.ม. ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในดินและเติมน้ำในเขื่อนได้

ทั้งหมดนั้นคือแผนงานที่หลายๆ ภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน เพราะปีนี้เมืองไทยแล้งสาหัสเหลือเกิน

"ฉัตรชัย" สาละวนแก้มไอยูยู

● หวังไทยสู่มาตรฐานสากลก้าวผ่านใบเหลือง

"ฉัตรชัย" สาละวนแก้มไอยูยูหวังไทยจะก้าวผ่านใบเหลืองเมื่อประมงไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล พร้อมเพิ่มบทลงโทษเรือประมงต่างชาติรุกล้ำน่านน้ำไทย และเร่งสร้างความเข้าใจหลังประกาศใช้พ.ร.ก.ประมง เอกชนเร่งรัฐทำคู่มือเพื่อความเข้าใจตรงกัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (ไอยูยู) ว่า ขณะนี้ศูนย์การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้แบ่งปัญหาไอยูยูออกเป็น 8 ประเด็น ได้แก่ ระบบการติดตามเรือ (VMS), การขึ้นทะเบียนเรือ, การตรวจสอบย้อนกลับ และการใช้กฎหมายการแก้ไขปัญหาไอยูยู เป็นต้น ซึ่งมีอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูกจำนวน 91 ฉบับ ขณะนี้เหลือเพียง 16 ฉบับ คาดว่า จะแก้ไขแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ และให้มีผลบังคับใช้ทันที ซึ่งคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 4 พ.ค.นี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยู

พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ โฆษก ศปมผ. กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมาย ถือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาไอยูยู ส่วนกระแสน้ำไทยจะได้ใบแดงนั้น อาจเกิดจากการตีความที่ผิดพลาดซึ่งคณะทำงานที่เข้ามาตรวจในประเทศไทยนั้น เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญที่มาติดตามความหน้าของการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้ทางสหภาพยุโรป (อียู) เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดสถานะแก่ประเทศไทย โดยในเดือน พ.ค.นี้ ไทยจะรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยูทั้งหมด ฉะนั้นต้องรอการพิจารณาจากใบเหลืองหรือไม่ และการพิจารณาจากอียู

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีไทยก็ได้แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันพื้นฐานของการประมงไทย ทั้งการบังคับใช้กฎหมายแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย การแก้ไขปัญหาไอยูยู การติดตั้งระบบที่ใช้ติดตามเรือ โดยการจะผ่านใบเหลืองจากอียูนั้น ไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจน แต่อียูต้องการให้ประมงของไทยได้มาตรฐาน ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย สิ้นค้าจากโรงงานได้รับการจดทะเบียนและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งทั้งหมดนี้คือการแก้ไขปัญหา

ภาคประมงอย่างยั่งยืนของประมงไทย ซึ่งทั้งอียูและประเทศไทยอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด

"ปัจจุบันเรือประมงทุกชนิดต้องติดระบบที่ใช้ติดตามเรือ หากเรือใดไม่ติดตั้งก็จะออกเรือไปทำการประมงไม่ได้ ส่วนกรณีที่มีเรือบางลำยังไม่ยอมติดตั้งระบบติดตาม อาจเป็นเข้าใจว่าถ้าไม่ได้เอาเรือออกไปทำการประมงก็ไม่ต้องติดตั้ง ซึ่ง ศปมผ.จะพิจารณาเป็นกรณีว่ามีเจตนาจะไม่ปฏิบัติตามหรือไม่รู้จริงๆ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีทุกฝ่ายทั้งประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ผู้ประกอบการต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี

สำหรับเรือประมงของเวียดนามที่รุกล้ำน่านน้ำไทยนั้น ขณะนี้ได้จับกุมและดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ศปมผ.จะพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงปี 2482 ใหม่ เพื่อเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรง เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกฎหมายเก่ามีโทษปรับเพียงแค่ 1 ล้านบาท และถ้าไม่จ่ายค่าปรับจะโดนกักตัวและปรับวัน 500 บาทต่อวันเท่านั้น จึงทำให้เรือประมงในแถบเพื่อนบ้านหลายลำยังรุกล้ำน่านน้ำเข้ามาฝั่งไทยอยู่เรื่อยๆ

ด้านนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวในงาน "ทิศทางการประมงน่านน้ำไทยภายหลังพระราชกำหนดการประมง 2558" ว่า การทำประมงในทะเล ถือมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก โดยปีที่ผ่านมา มีผลผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรมประมงเฉลี่ยปีละ 1 ล้านตัน มีรายได้เข้าประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งการออก พ.ร.ก.การประมง 2558 เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด และความยั่งยืนทางด้านอาหาร จึงต้องปฏิรูปการประมงทั้งอุตสาหกรรมซึ่งผ่านมามีไทยไม่มีการบริหารจัดการประมงอย่างชัดเจน ในเบื้องต้นต้องปรับการบริหารจัดการในประเทศ และลดการส่งออกให้น้อยลงเพื่อที่ราคาสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประมงได้ด้วยตนเอง

สำหรับปัญหาของเรือประมงรุกล้ำน่านน้ำไทยนั้น ปัจจุบันได้เพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นในเรื่องของค่าปรับ เพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายทางทะเล และปัจจุบันได้มีการห้ามทำการขนถ่ายสินค้ากลางทะเล เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย โดยเรือขนถ่ายสินค้าทุกลำต้องขอรับใบ

อนุญาตประกอบการเหมือนเรือประมงพาณิชย์ ที่กรมประมง เพื่อที่จะสามารถขนถ่ายสินค้าได้ถูกกฎหมายตาม พ.ร.ก.ประมง 2558

นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ สมาคมการประมงน่านน้ำไทย กล่าวว่า หลังจากประกาศใช้ พ.ร.ก.ประมง 2558 ซึ่งห้ามไม่ให้ขนถ่ายสินค้าทางทะเล ทำให้ต้นทุนการทำประมงเพิ่มขึ้นสูงมาก เพราะการออกเรือแต่ละครั้งมีต้นทุนต่อลำถึง 15-20 ล้านบาท ทำให้เรือ 650 ลำต้องหยุดและกลับเข้าฝั่งทั้งหมด ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทำประมงและการสูญเสียโอกาสกว่า 1,000 ล้านบาท โดยหลังจากเรียกเรือประมงกลับมา ชาวประมงเกิดการว่างงานและเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นแทนเกิดความเสียหายด้านบุคลากรในการทำประมง อีกทั้งยังมีเรื่องของเรือประมงที่กระทำผิดโดยไม่เจตนาเพราะไม่เข้าใจ พ.ร.ก.ประมงใหม่ และถูกดำเนินคดีด้วย

"เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ควรจัดทำคู่มือการทำประมงที่ถูกต้องให้และแจกจ่ายให้กับบุคลากรด้านประมงทั้งหมดและผู้ประกอบการ เพื่อที่จะได้ทำการประมงน่านน้ำได้อย่างถูกต้อง เพราะชาวบ้านไม่สามารถอ่าน พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 แล้วเข้าใจทุกคน".

เกษตรฯจ่อชงนายกฯจัดม.44 ยึดคืนที่สปก.5แสนไร่ทั่วประเทศ.

“เกษตรฯ”เตรียมชงนายกฯ จัด“มาตรา44” ยึดรีสอร์ท-โฮมสเตย์ 112 แห่ง เป็นของรัฐ ไม่ตกทอดทายาทเก็บค่าเช่า พันธุ์ถือครองที่ส.ป.ก.แปลงใหญ่ 500 ไร่ เนื้อที่ 5 แสนไร่ทั่วประเทศ คาดออกประกาศหัวหน้าคสช. กลางเดือนนี้

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งให้เร่งแก้ปัญหาพื้นที่ส.ป.ก.ถูกบุกรุก

และเปลี่ยนมือ ที่รุนแรงทั่วประเทศ แต่สำหรับวังน้ำเขียวมีปัญหาเด่นชัดมีผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.จำนวน 2.4 แสนไร่ จากผู้ถือครองส.ป.ก. 6,412 ราย มีการทำผิด 2,000 ราย หรือ 34% สปก.ได้เปิดเวทิตั้งกล่าวเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตอำเภอวังน้ำเขียว การลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นจากผู้ถือครองทุกราย ถึงทางออกของปัญหาและแนวทางแก้ไข อาทิ เกษตรกรได้รับสิทธิส.ป.ก. มีการประกอบท้องเที่ยว

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

เกษตรฯ

และบางส่วนคงไว้ในการทำเกษตรกรรม ให้โอนโลมได้ทำให้ประกอบกิจการอื่นที่สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ตามมาตรา 30 วรรค 5 โดยรัฐเก็บค่าเช่าที่ดิน ไม่ตกทอดทายาทไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าทำประโยชน์ เปลี่ยนมือ ต้องเข้าแจ้งสิทธิ จัดตั้งกระบวนการพิสูจน์สิทธิ โอนโลมให้ประกอบกิจการอื่น การประกอบอาชีพเกษตรท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีที่พักมีมาตรการควบคุมพื้นที่ไม่มีเพิ่มขึ้น

เลขาธิการสปก.กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีโฮมสเตย์ 50 แห่ง รีสอร์ท 60 กว่าแห่ง รวม



สรรเสริญ อัจจุตมานัส

112 แห่ง ต้องโอนมาเป็นของรัฐ โดยให้กรมธนารักษ์จัดให้เช่าเก็บค่าอาคาร ส.ป.ก.เก็บค่าเช่าที่ดิน ขณะเดียวกันได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ทุก 4 เดือน ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหา รวบรวมเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบและพร้อมใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพขึ้น โดยรัฐสามารถยึดที่ได้ก่อน เพราะหากใช้กฎหมายปฏิรูปต้องเข้าสู่กระบวนการศาล ใช้เวลา 7-10 ปี ถือว่าล่าช้า หากใช้มาตรา 44 กับผู้ได้ที่ดิน ส.ป.ก.และหากไม่ยอมรับเงื่อนไขแก้ปัญหา ดังกล่าวข้างต้น สปก.ก็สามารถเข้าริ้อสิ่งปลูกสร้างได้เลย

“จะเสนอนายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ยึดที่ดินแปลงใหญ่เกิน 500 ไร่ขึ้นไป มีจำนวน 500 แปลง เนื้อที่ 5 แสนไร่ทั่วประเทศ โดยรวมเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบและจะเสนอไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ประมาณกลางเดือนพ.ค.นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างแผนที่ยรายชื่อผู้ถือครองแปลงใหญ่ จะใช้แนบท้ายประกาศของหัวหน้าคสช. ใช้มาตรา 44 ยึดที่ส.ป.ก.เหล่านี้”

นายสรรเสริญ กล่าวว่า การที่สปก.อาศัยมาตรา 44 โดยไม่ต้องฟ้องกระบวนการศาล เพราะสามารถยึดที่แล้วนำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากจนเข้ามาทำกินได้เลย

สำหรับพื้นที่สปก.ที่เป็นแปลงใหญ่คือสวนปาล์ม จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา กระบี่ นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส.ป.ก.จำนวนมาก ในส่วนรีสอร์ท อาทิ เกาะพยาม จ.ระนอง รีสอร์ทโดยรอบบริเวณทางเข้าอุทยานป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ จ.เลย

“รวม.เกษตรและสหกรณ์ให้สปก.ทำรายละเอียดการเสนอใช้มาตรา 44 เพื่อเสนอนายวิษณุ และนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยจะเป็นการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงใหญ่ 5 แสนไร่เพื่อขอลงเลขหนังสือประกาศในพื้นที่เป้าหมายมีหลักฐานมีผู้ถือครองรายเดียว และส่งแผนที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และจะติดประกาศในหมู่บ้าน ผู้ถือครองต้องมาชี้แจงภายใน 45 วัน และหากไม่มาตามกำหนดจะต้องออกจากพื้นที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีชอบแนวทางนี้เพราะเห็นตัวอย่างจัดแปลงให้เกษตรกรที่จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นแปลงว่างไม่มีคนติดมาด้วย ได้บอกให้รวม.เกษตรและสหกรณ์จัดเออะๆ ให้เสร็จภายในปีนี้ คาดว่าจะออกประกาศหัวหน้าคสช.กลางเดือนนี้”เลขา สปก.ระบุ



ชงม.44 ยึดที่ดินบุกรุกรายใหญ่

กรุงเทพฯ ● นายสรรเสริญ อัจฉิตมานัส เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า จะเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ ถึงรายงานผลการทำประชาพิจารณ์วังน้ำเขียวโมเดล เพื่อขอใช้ มาตรา 44 ยึดคืนพื้นที่รีสอร์ทและโฮมสเตย์ 112 แห่ง จากผู้ถือครองผิวดูประสงค์การใช้ที่ดิน จำนวน 2,000 ราย ทั้งนี้ จะมีการเสนอให้นายกรัฐมนตรีประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาผู้ถือครองครองพื้นที่ ส.ป.ก.ผิดกฎหมายทั่วประเทศ ซึ่งมีนายทุนรายใหญ่ถือครองเกิน 500 ไร่ขึ้นไป พบการบุกรุกครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก.โดยมิชอบ จำนวน 5 แสนไร่ ใน 33 จังหวัด โดยต้องยึดคืนตามแผนที่แนบท้ายประกาศคำสั่ง คสช. ซึ่ง ส.ป.ก.จะแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้บุกรุกรายใหญ่ทั้ง 500 ราย

ลั่นตีดคุกไม่พอสอดชดใช้-ผู้ฟันเอกชนสมรู้ร่วมคิด

บักตูเชือดชรก.โกงกินบ่อบาดาล

คุ้มโครงการอื่น
ชงม.44ฟันรูกที่
5แสนไร่ทั่วปท.

“บักตู” สั่งเชือด ชรก.ทุจริต
“อุตุกลบบ่อบาดาล” สั่งขยายผล
โครงการลักษณะเดียวกัน ผู้
ฟันเอกชนรู้เห็นเป็นใจ ด้าน
ส.ป.ก.ชงใช้ม.44 จัดการนายท
ใหญ่ 500 ราย สุบที่ 5 แสนไร่
ทั่วประเทศ

อ่านต่อหน้า 10

บ่อบาดาล

ความคืบหน้ากรณีมีเจ้าหน้าที่ในหลายจังหวัดพัวพันการทุจริตโครงการกลบบ่อบาดาล โดยไม่ได้มาตรฐานด้วยการใช้ใบเสร็จปลอม ซึ่ง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รวม.ยุติธรรม สั่งการให้ตรวจสอบที่มาที่ไปพร้อมเตรียมลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่ ป.ป.ท.พบข้อพิรุณและสงสัยการทุจริตในโครงการอุตุกลบบ่อบาดาลว่า แท้จริงแล้วข้อมูลที ป.ป.ท.ตรวจสอบพบเป็นข้อมูลระหว่างปี 2552-2557 ก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามา เช่น การปลอมใบเสร็จ การเบิกเบี่ยเลี้ยงผิดปกติ วัสดุไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.สั่งการให้ ป.ป.ท.รวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ หากพบข้าราชการกระทำผิดไม่ว่าระดับใดให้ลงโทษอย่างเด็ดขาด

“นายกฯ ประกาศชัดว่า คสช.และรัฐบาล ยอมไม่ได้กับการทุจริตคดโกงแผ่นดิน โดยจะต้องสืบสวนไปถึงต้นตอของความผิด และขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่มีโครงการในลักษณะเดียวกันด้วย เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว ไม่ปล่อยปละละเลยเหมือนก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557. ที่ได้สร้างความเสียหายให้ประเทศชาติอย่างมหาศาล และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของไทยในสายตาต่างชาติ” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

พล.ต.สรรเสริญกล่าวต่อว่า ไม่เพียงแต่การรับโทษตามกฎหมายเท่านั้น แต่ข้าราชการทุจริตจะต้องชดใช้ความเสียหายคืนหลวงด้วย โดยนายกรัฐมนตรีฝากเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกหน่วยให้ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น หากพบการกระทำผิดโดยเฉพาะในยุคนี้ต้องรับโทษหนัก ขณะเดียวกันภาคธุรกิจเอกชนที่รู้เห็นเป็นใจก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยเช่นกัน

“นายกฯ ขอให้เอกชนที่รับงานของภาครัฐระมัดระวังตัว ไม่ร่วมมือกับข้าราชการที่ทุจริตและหากภาครัฐกิจเอกชนหรือประชาชนรู้ข้อมูลเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใส สะอาด เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ” โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าว

ด้านความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหา นายทบุกรุกพื้นที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ วันเดียวกัน นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวม.เกษตรและสหกรณ์ สั่งให้เร่งแก้ปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก.ถูกบุกรุกและเปลี่ยนมือ ที่รุนแรงทั่วประเทศ แต่สำหรับวังน้ำเขียวมีปัญหาเด่นชัดมีผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 2.4 แสนไร่ จากผู้ถือครอง ส.ป.ก. 6,412 ราย มีการทำผิด 2,000 ราย หรือร้อยละ 34 ส.ป.ก.ได้เปิดเวทียังกล่าวเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาที่ยั่งยืน

ในเขต อ.วังน้ำเขียว การลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นจากผู้ถือครองทุกราย ถึงทางออกของปัญหาและแนวทางแก้ไข อาทิ เกษตรกรได้รับสิทธิส.ป.ก.มีการประกอบการท่องเที่ยวและบางส่วนคงไว้ในการทำเกษตรกรรม ให้อนุโลมได้ว่าให้ประกอบกิจการอื่นที่สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ตามมาตรา 30 วรรคห้า โดยรัฐเก็บค่าเช่าที่ดิน ไม่ตกทอดทายาท ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าทำประโยชน์ เปลี่ยนมือต้องเข้าแจ้งสิทธิ จัดตั้งกระบวนการพิสูจน์สิทธิ อนุโลมให้ประกอบกิจการอื่น การประกอบอาชีพเกษตรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีที่พัก มีมาตรการควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีเพิ่มขึ้น

เลขาฯ ส.ป.ก.กล่าวว่า ขณะนี้มีโฮมสเตย์ 50 แห่ง รีสอร์ท 60 กว่าแห่ง รวม 112 แห่ง ต้องโอนมาเป็นของรัฐ โดยให้กรมธนารักษ์จัดให้เช่าเก็บค่าอาคาร ส.ป.ก.เก็บค่าเช่าที่ดิน ขณะเดียวกันได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ทุก 4 เดือน ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหา รมว.เกษตรฯได้รับทราบและพร้อมใช้มาตรา 44 ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพขึ้น โดยรัฐสามารถยึดที่ได้ก่อน เพราะหากใช้กฎหมายปฏิรูปต้องเข้าสู่กระบวนการศาลใช้เวลา 7-10 ปีถือว่าล่าช้า แต่หากใช้มาตรา 44 กับผู้ได้ที่ดินส.ป.ก. และหากไม่ยอมรับเงื่อนไขแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส.ป.ก.ก็สามารถเข้าหรือสิ่งปลูกสร้างได้เลย

“ผมจะเสนอนายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ยึดที่ดินแปลงใหญ่เกิน 500 ไร่ขึ้นไป มีจำนวน 500 แปลง เนื้อที่ 5 แสนไร่ ทั่วประเทศ โดย รมว.เกษตรฯ เห็นชอบและเสนอไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างแผนที่รายชื่อผู้ถือครองแปลงใหญ่ จะใช้แนบท้ายประกาศของหัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 ยึดที่

ส.ป.ก.เหล่านี้ ซึ่งส.ป.ก.จะแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้บุกรุกรายใหญ่ทั้ง 500 ราย อย่างไรก็ตาม การที่ ส.ป.ก.อาศัยมาตรา 44 โดยไม่ต้องฟังกระบวนการ เพราะสามารถยึดได้แล้วนำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากจนเข้ามาทำกินได้เลย สำหรับพื้นที่ ส.ป.ก.ที่เป็นแปลงใหญ่คือสวนปาล์ม จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา กระบี่ นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ส.ป.ก.จำนวนมาก ในส่วนรีสอร์ท อาทิ เกาะพยาม จ.ระนอง รีสอร์ทโดยรอบบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ จ.เลย” นายสรรเสริญ กล่าว

นายสรรเสริญ กล่าวต่อว่า รมว.เกษตรฯ ให้ ส.ป.ก.ทำรายละเอียดการเสนอใช้มาตรา 44 เพื่อเสนอนายวิษณุ และนายกาตอไป โดยจะเป็นการขอแผนที่แปลงใหญ่ 5 แสนไร่ เพื่อขอลงเลขหนังสือประกาศในพื้นที่เป้าหมาย มีหลักฐานมีผู้ถือครองรายเดียว และส่งแผนที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และจะติดประกาศในหมู่บ้านผู้ถือครองต้องมาชี้แจงภายใน 45 วัน และหากไม่มาตามกำหนดจะต้องออกจากพื้นที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีชอบแนวทางนี้ เพราะเห็นตัวอย่างจัดแปลงให้เกษตรกรที่ จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นแปลงว่างไม่มีคนติดมาด้วย จึงบอกให้ รมว.เกษตรฯ จัดเยอะๆ ให้เสร็จภายในปีนี้ คาดว่าจะออกประกาศหัวหน้า คสช.กลางเดือนนี้

ชาวสีน้ำตาลโลก

● **ช่วยเกษตรกรภัยแล้ง** : ตลอดทั้งวันที่ 29 เม.ย. ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร มีการจัดงาน "อ.ต.ก.ร่วมใจช่วยภัยแล้ง" จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่างๆ อาทิ มะม่วงทุเรียน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผ้าไหม ตะกร้าสาน หมอน จากยางพารา ฯลฯ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างหนัก ขณะนี้ออกร้านจำหน่ายกว่า 100 ร้านค้า ท่ามกลางประชาชนให้ความสนใจมาหาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในงานยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร การฝักอาชีพอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็น นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆก่อนเปิดเผยว่า ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนับเป็นวิกฤติที่กระทบต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ จึงได้จัดงานดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรได้นำสินค้าที่ผ่านการคัดสรรแล้วมาจำหน่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยงานจะมีถึงวันที่ 1 พ.ค. และจะดำเนินการต่อเนื่องของส่วนภูมิภาคในโอกาสต่อไป.



งานสัมมนาใหญ่สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย ที่มี
อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมเป็นหัวเรือใหญ่ 28 เม.ย.
2559 ที่ผ่านมา นอกจากคนในแวดวงประมงจะถกกันถึงทิศทาง
การทำประมงนอกน่านน้ำกับปัญหาประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU
ประเด็นร้อนข้ามปีแล้ว ควันหลังกรณีย้ายฟ้าผ่า วิมล จันทร์โรทัย
อดีตอธิบดีกรมประมง ไปนั่งเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี ยังเป็นฮอตอีสซุไม่เลิก นำแปลกที่ส่วนใหญ่
มองว่างานนี้อคติบึกกรมประมงกลายเป็น **แพะรับบาป** เพราะ
ไม่ยอมฝรั่งทุกเรื่อง

แต่ถ้าเป็นไปตามที่ รมว.เกษตรฯ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
แจ้งเหตุผล ว่าสาเหตุมาจากกรมประมงในฐานะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบ ทำงานล่าช้า
ทำให้การแก้ไขปัญหา IUU ไปไม่ถึงไหน สร้างความเสียหายและ
ประเทศชาติเสียประโยชน์ ก็ต้องยอมรับดีกว่า การตัดสินใจ
ใช้มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแก้ปัญหา เป็นเรื่อง
ถูกต้อง เนื่องจากเส้นตายที่สหภาพยุโรป (EU) จะประเมินไทย
ในเดือน พ.ค.นี้ใกล้เข้ามาทุกขณะ

ถึงขณะนี้ การผลักดันบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... แทน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ฯ **ยังลู่ฝืนลูกคน** หลังมีข่าวจะบรรจุเข้า
พิจารณาในที่ประชุม ครม.เมื่อ 26 เม.ย. 2559 แต่เอาเข้าจริง
ปรากฏว่ากระทรวงการคลังดึงเรื่องกลับ โดยระบุว่าจะเสนอ
ครม.พิจารณาใหม่พร้อมกฎหมายลูกอีกครั้ง แต่เบื้องหลัง
ไม่รู้เป็นเพราะเห็นกระแสแล้วยังมีแรงต้านแบบ **คลื่นใต้น้ำ** จาก
หลากหลายกลุ่มหรือเปล่า ทั้งที่มีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของ
ร่างกฎหมาย ลดภาระการจ่ายภาษีให้กับเจ้าของทรัพย์สินไม่ว่าจะ
เป็นที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม ดูแล้ว **มีแนวโน้มสูง**
ที่รัฐบาล **คสช.อาจต้องถอย** ชำรอยรัฐบาลจากการเลือกตั้ง

ขณะเดียวกันที่ประชุม ครม.ได้ อนุมัติกรอบวงเงินสำหรับ
รับ**ซื้อยางพารา** ตามโครงการรับซื้อยาง 1 แสนตันเพื่อแก้ปัญหา
ราคายางตกต่ำ แต่เบื้องต้นให้ใช้วงเงินซึ่งเป็นทุนประเดิมของ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จำนวน **500 ล้านบาท** หาก
ไม่เพียงพอและยังมีความจำเป็นต้องเข้ารับซื้อยางเพิ่ม ให้กู้จาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน
4 พันล้านบาทมาดำเนินการ

นอกจากนี้ยังไฟเขียวตามที่คณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่มี **สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล** เป็นประธาน
ขงแต่งตั้ง **ฉัตรชัย ศิริโล** รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ
ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส.คนใหม่ หลังบอร์ดเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาเอ็มดี ธอส.เสนอ

รมว.เกษตรฯเปิดคลินิก

●แนะชาวนาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จะจัดขึ้นโดยเลือกพื้นที่ที่มีปัญหาทางการเกษตรที่หลากหลาย และรุนแรง เพื่อนำหน่วยงานทางด้านวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงไปให้คำแนะนำปรึกษาแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาที่กำลังประสบอยู่ โดยมีคลินิกต่างๆ มาอยู่ภายในงาน เช่น คลินิกพืช ที่รับปรึกษาปัญหาด้านพืชและโรคพืช คลินิกดิน ให้บริการวิเคราะห์และแก้ไขสภาพดิน คลินิกสัตว์ ให้คำแนะนำด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปศุสัตว์ และยังมีคลินิกถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้บริการกับเกษตรกรด้วย

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่าชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิตเพื่อให้สามารถต่อสู้นตลาด

สินค้าเกษตรโลกได้ โดยเปรียบเทียบให้เห็นจากเวียดนาม คู่แข่งการค้าผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของไทย ที่เราอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ เพราะไทยต้นทุนสูงกว่า จากทั้งค่าแรงขั้นต่ำที่ประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน แต่เวียดนามค่าแรงขั้นต่ำ 100 บาทต่อวัน ทำให้เวียดนามมีต้นทุนการปลูกข้าวเพียงต้นละไม่เกิน 2,000 บาท เป็นสาเหตุที่ทำให้เวียดนามขายข้าวได้ถูกกว่าไทย ดังนั้นชาวนาไทยจึงต้องเร่งปรับเปลี่ยน ลดต้นทุน และหันไปเพิ่มคุณภาพของผลผลิต เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าและความต้องการสินค้าจากต่างชาติได้ อีกทั้งการลดรอบของการปลูกข้าวลงเหลือปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างสมดุลของตลาด ทั้งอุปสงค์และอุปทาน ก็จะสามารถช่วยให้ราคาข้าวไม่ตกต่ำจากผลผลิตล้นตลาดได้ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเข้าปรับปรุงทั้งดินและเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนไปปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่บางส่วนเพื่อสร้างรายได้จากพืชชนิดอื่นๆ จะเป็นทางออกที่ดีที่จะสร้างความมั่นคงของรายได้ให้เกษตรกรเอง

จ่อเอาผิดนายทุนสุบส.ป.ก.

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายสรรเสริญ อัดจูดมานัส เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ถึงรายงานผลการทำประชาพิจารณ์ “วงน้ำเขียวโมเดล” เพื่อขอใช้มาตรา 44 ยึดคืนพื้นที่รีสอร์ตและโฮมสเตย์ 112 แห่ง เนื่องจากผู้ถือครองทำผิดวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 2 พันราย จากผู้ถือครองทั้งหมด 6,412 ราย ในพื้นที่ 2.4 แสนไร่ ที่ต้องยึดคืนมาเป็นของรัฐและกรมธนารักษ์ จัดเก็บค่าเช่า เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ทั้งนี้จะใช้โมเดลนี้กับทุกพื้นที่ โดยการดึงอำนาจมาไว้ส่วนกลาง เพื่อปรับแก้ไขปัญหาการบุกรุก ส.ป.ก.ทั่วประเทศที่มีความรุนแรงขึ้น จากเดิมให้อำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ที่หลายพื้นที่มีการเรียกรับผลประโยชน์หากรัฐบาลนี้แก้ไขพื้นที่ ส.ป.ก.คงไม่เหลือ พร้อมกันนี้จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาผู้ถือครองรายใหญ่เกิน 500 ไร่ขึ้นไป จำนวน 500 ราย ที่พบการบุกรุกครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก.โดยมิชอบในพื้นที่ 5 แสนไร่ 33 จังหวัด ที่ต้องยึดคืนตามแผนที่แนบท้ายประกาศคำสั่ง คสช.

ไฟป่าตายสยอง3ศพ หนองบัวลำภู-กทม. ฝนกระหน่ำดับร้อน

พายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือน-ต้นไม้-
ป้ายโฆษณาพังเสียหายยับ สุดมหัศจรรย์
“ปลัดกระทรวงเกษตรฯ” ทำพิธีบวงสรวง
พระพิรุณทรงนาค ท้องฟ้า ♦ อ่านต่อหน้า 9

ไฟป่า

□ ต่อจากหน้า 1

มีดครึ่งทันที ทั้งที่ตอนเช้าอากาศยังสดใส คาดเดาไม่ได้ในเช้านี้ได้หลายแห่ง ขณะที่ชาวสอยดาวเฮ ฝนตกเป็นชุ่มฉ่ำ หลังไม่ตกมานาน 6 เดือน และไร่สวนผลไม้ใกล้จะขึ้นต้นตาย สุดสยองไฟป่าวันเดียวตาย 3 ศพ ที่ กทม. และหนองบัวลำภู ส่วนในกรุงเทพฯ ถนนหลายสายติดขัดกลายเป็นอัมพาตนานหลายชั่วโมง

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อน ทำให้ฝนฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ใน จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย

หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จะเข็งเทรา จันทบุรี และจ.ตราด

นายวันชัย ระบุต่อว่า ส่วนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอากาศจะร้อนแต่มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีลมแรง อุณหภูมิสูงสุดที่ 39 องศา โดยในช่วงวันที่ 30 เม.ย.-2 พ.ค. มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ทั้งฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ-ตะวันออก เชียงเหนือ-ตะวันออก-กลาง จากนั้นวันที่ 3-6 พ.ค. อากาศจะร้อนและร้อนจัดบางพื้นที่เดือน พ.ค. เป็นเดือนที่เปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้า

สู่ฤดูฝน ระยะเวลาลักษณะอากาศจะแปรปรวน ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนอบอ้าว สลับกับมีฝนบางพื้นที่ ภาคใต้มีฝนตกกระจายกับตกหนักมาก พอมถึงกลางเดือน พ.ค.มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยค่อนข้างแรง ทำให้มีฝนมากขึ้นตามลำดับ

วันเดียวกันเมื่อช่วงสาย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาขวัญ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ เป็นพิธีกรรมก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีพระมหาราชครูศรีวิสุทธีคุณ เป็นผู้ดูแลการประกอบพิธีพราหมณ์ และมีเทพีคู่หาบทอง-หาบเงิน ร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ในปี 2559 ปฏิทิน



▲ **ฤทธิ์พายุ...** พายุที่พัดถล่มในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ได้พัดต้นก้ามปูขนาดใหญ่ล้มทับเพิงพักที่บริเวณปากซอยเทพคุณุชร 1 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ (ภาพเล็ก) 3 ราย โดยหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลง ได้นำตัวส่งรพ.ธรรมศาสตร์ อย่างเร่งด่วนจนอาการปลอดภัยแล้ว

หลวงได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. เป็นวันสวนมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และถือว่าเป็นวันเกษตรกรรมด้วย ส่วนวันที่ 9 พ.ค. เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ “ไถหว่าน” จะประกอบพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนจะเริ่มทำพิธีในช่วงเช้า ท้องฟ้าและอากาศยังสดใส พอเริ่มทำพิธีท้องฟ้าเริ่มมีครึ้มไปทั่วบริเวณ ขณะเดียวกันบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกลงมาจนทำให้การจราจรหลายสายติดขัดกลายเป็นอัมพาตนานหลายชั่วโมง

นายธีรภัทรเปิดเผยภายหลังทำพิธีว่า พระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณ พรหมณีในพิธีบอกว่าวันนี้ฤกษ์ดี ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ปีนี้ฝนฟ้าทำบุญดิน ดินดีใจมากที่มีฝนตกวันนี้ตรงกับฤกษ์ดี คาดว่าตามเขื่อนต่าง ๆ จะมีน้ำเข้ามา เชื่อว่าฤดูฝนจะมาปกคลุมช่วงเดือน พ.ค. เป็นต้นไป เพราะขณะนี้ฝนตกในหลายจังหวัด ประกอบกับฝนหลวงขึ้นไปทำด้วยช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งได้หลายพื้นที่ อย่างไรก็ตามระดับน้ำในเขื่อนใหญ่ 13 แห่งยังเฝ้าติดตามใกล้ชิด เพราะมีน้ำน้อยกว่าเกณฑ์ อาทิ เขื่อนอุบลรัตน์, แม่จัน, แม่กวาง, บางพระ, ทับเสลา และเขื่อนลำนางรอง แต่ยืนยันว่าปริมาณน้ำสำรอง มีใช้ถึงเดือน มิ.ย.นี้แน่นอน

ขณะที่หลายจังหวัด ตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงช่วงสาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ฝนฟ้าคะนองและตกหนัก ลมกระโชกแรง เช่น จ.บึงกาฬ ต้นไม้หักโค่นบ้านเรือนพังเสียหายรวม 6 อำเภอคือ อ.เมือง-บึงคล้า-โซ่พิสัย-ปากคาด-เซกา-ศรีวิไล เจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่เพื่อหาทางช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว จ.นครพนม มีลมพายุฝนฟ้าคะนอง ต้นไม้ล้มบ้าน-ร้านค้า-วัดพังเสียหายหลายแห่งใน อ.ท่าอิฐ อ.เมือง และ อ.ธาตุพนม

ที่ จ.อุดรธานี อ.โนนสะอาด พายุได้พัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายกว่า 500 หลังคาเรือน นอกจากนี้เสาไฟฟ้าและต้นไม้ยังหักโค่นนับสิบต้น จัดว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี มีผู้เดือดร้อนอย่างหนักหลายร้อยครัวเรือน เจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น จ.จันทบุรี ฝนได้ตกลงมานานกว่า 2 ชั่วโมง เรียกได้ว่าเกือบทุกพื้นที่ใน อ.สอยดาว นับเป็นพื้นที่

ตกลงมาครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ทำให้ชาวไร่ชาวสวนต่างพากันยิ้มทั้งน้ำตา เพราะสวนผลไม้ใกล้จะขึ้นต้นขายอยู่แล้ว

ส่วนที่ จ.ตาก อ.แม่สอด มีบ้านเรือนพังเสียหาย จากเหตุพายุฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก นอกจากนี้ยังมีลูกเห็บตกใส่บ้านจนหลังคาเป็นรู ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้าน พังเสียหายทั้งหลังอีกด้วย จ.ลำปาง บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนานนับชั่วโมง ส่งผลให้น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน ชาวบ้านต้องรีบหนีตายขึ้นไปอยู่บนที่สูงในที่ปลอดภัย โชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายหรือเสียชีวิต จ.แพร่ เมื่อช่วงเย็นวันเดียวกัน ได้เกิดพายุหมุนหลายตำบลในเขต อ.เมือง เป็นวงกว้างทั้งต้นไม้-เสาไฟฟ้าหักโค่น ขวางถนนหลายสาย โดยเฉพาะ ต.ห้วยม้า อ.เมือง บ้านเรือนเสียหายกว่า 140 หลังคาเรือน

ขณะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา บ้านเรือนราษฎรถูกพายุพัด พังเสียหายหลายหลังใน อ.มหาราช, นครหลวง และ อ.บ้านแพรก ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน ถูกน้ำฝนเปื้อกเสียหายหมด บางครอบครัวต้องย้ายไปพักอาศัยกับญาติชั่วคราว จ.ปทุมธานี พายุได้พัดต้นก้ามปูขนาดใหญ่ ล้มทับเพิงที่ที่พักชอยเทพกษัตรี 1 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลง ได้นำตัวส่ง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้ว นอกจากนี้พื้นที่ที่ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้น้ำท่วมขังบนถนนพหลโยธิน ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ส่งผลให้การจราจรติดหนึ่กและยาวหลายกิโล รถจยย.ล้มเซในน้ำเสียหายหลายคัน เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นหลายแห่ง ศาลารถประจำทางถูกเสาไฟฟ้าล้มทับพังทั้งหลัง

วันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายสิน ไชยนา ผอ.บ.โนนสว่าง หมู่ 3 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ว่า เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ชาวบ้านโนนสว่างได้เตรียมจัดสถานที่จัดงานจับปลากรูกุดในหนองห้วยไผ่ หาดถูกระเด บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ระหว่างนั้นได้มีพายุฝนฟ้าคะนอง นายอังกูร จันทร์แก่น อายุ 34 ปี และนายธีรยุทธ ไชยศรี อายุ 28 ปี เป็นกรรมการหมู่บ้านพร้อมเพื่อนบ้านอีก 4 คน รวม 6 คน ที่กำลังทำงานกันอยู่กัน ต้องรีบวิ่ง

เข้าไปหลบฝนในกระท่อมกลางนา สักพักได้มีฟ้าผ่าลงมาที่เสากระท่อม ขณะนั้นนายอังกูรกับนายธีรยุทธ 2 กรรมการหมู่บ้านยืนจับเสากระท่อมอยู่ จึงถูกฟ้าผ่าลงมาเสียชีวิตคาที่ ส่วนเพื่อนบ้านอีก 4 คน รอดตายหวุดหวิด

เมื่อเวลา 18.00 น. วันเดียวกัน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ จันทร์เพชร รอง สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตภายในซอยราษฎร์อุทิศ 58 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) และอาสาสมัครมูลนิธิธรรมกัตติญ ที่เกิดเหตุเป็นที่โล่งประมาณ 100 ตารางวา โดยปลูกลำไ้ 3 ลำไ้ไว้ได้ต้นยูคาลิปตัสขนาดใหญ่สูงประมาณ 10 เมตรโดยหนึ่งในลำไ้ไ้แก่นั้นพบศพนายวิโรจน์ พิมพ์นิไสย์ อายุ 42 ปี สภาพมีบาดแผลแตกที่ศีรษะนอนหงายเสียชีวิตทั้งที่ในมือทั้งสองข้างยังกำไว้ไ้ไ้ ส่วนต้นยูคาลิปตัสมีร่องรอยถูกฟ้าผ่าลำต้นใหม่เกรียมและมิเปลือกไม้ฉีกขาดออกจากกัน

สอบสวน น.ส.มนัสนันท์ พัฒน์เมธานนท์ อายุ 39 ปี น้องสาวนายวิโรจน์ให้การว่า ผู้ตายทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพอยู่ที่บริษัท อีซูซุมอเตอร์ จำกัด ย่านร่มเกล้า โดยช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้ตายออกจากบ้านพักไปให้อาหารไ้ไ้ในลำไ้ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม ต่อมาช่วงบ่ายมีเมฆครึ้มและฝนตกลงมาเล็กน้อยก่อนจะมีสายฟ้าผ่าลงมาที่ต้นยูคาลิปตัสอย่างรุนแรงถึง 2 ครั้ง เสียงดังสนั่นหวั่นไหว จากนั้นสายฝนได้ตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับมีลมกระโชกกรุนแรงแต่ไ้ไ้ไม่ได้คิดถึงผู้ตายจะรับอันตราย กระทั่งเวลา 15.00 น. หลานชายไปให้อาหารไ้ไ้จึงได้พบผู้ตายนอนแน่นิ่งอยู่ในลำไ้แล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนายวิโรจน์ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต อย่างไรก็ตามจะไ้ไ้ส่งศพไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้มีฝนตกลงมาส่งผลให้น้ำท่วมฉุ่กฉุ่กการจราจร เนื่องจากน้ำไหลลงท่อระบายน้ำไม่ทัน ทำให้การจราจรบนถนนสายหลัก ติดขัดกันต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเช้าเรื่อยไปจนถึงช่วงบ่าย รถชนตแ่และจยย.จอดเสียบกลางถนนหลายคัน.

ชาวสิ้นทั้งโลก

● **บวงสรวงพีชมงคล** : ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปี พ.ศ.2559 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นายธีรภัทรกล่าวว่า พิธีบวงสรวงจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน ข้าราชการ และประชาชน เป็นพิธีกรรมก่อนวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีพระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณ เป็นผู้ประกอบพิธีพราหมณ์ มีเทพีคู่หาคทอง-หาคเงินร่วมในพิธีด้วย ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกร ทั้งนี้ ในปี 2559 ปฏิทินหลวงได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค.2559 เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและถือเป็นวันเกษตรกรด้วย สำหรับวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.2559 เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ไถหว่าน) โดยจะประกอบพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง.